

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trình HĐND thành phố Khóa XII tại kỳ họp thứ 6

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra Báo cáo của UBND thành phố về lĩnh vực nội chính, các báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2021 trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XII, kết quả như sau:

I. Đối với Báo cáo của UBND thành phố về lĩnh vực nội chính

1. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

a) Kết quả đạt được

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vụ việc ngay từ cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước trên địa bàn. Thông qua việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đã kịp thời phát hiện 97 vụ phạm pháp về TTXH; 109 vụ - 156 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (tăng 47,29% số vụ so với cùng kỳ); 31 vụ - 30 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm (tăng 24%); 81 vụ - 355 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 28,5%). Trật tự ATGT giảm trên cả 03 tiêu chí, xảy ra 37 vụ, làm chết 20 người, bị thương 33 người (giảm 20 vụ, 06 người chết, 36 người bị thương). Tình hình cháy nổ từng bước được kiểm soát, xảy ra 06 vụ cháy làm 04 người chết (giảm 60%), không xảy ra vụ nổ nào trên địa bàn.

Công tác quốc phòng được tăng cường, đã duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo và hướng dẫn hoàn thành việc tổ chức diễn tập tại các xã, phường; giao quân đạt 97,78% chỉ tiêu được giao. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chống lệnh gọi khám, nhập ngũ và kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tuyển quân. Công tác phối hợp 03 lực lượng Công an - Quân sự - Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ được triển khai thực hiện tốt, nhất là chủ động và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.

b) Khó khăn, hạn chế

Tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định nhưng tại một số địa bàn, lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn phát sinh phức tạp với một số vấn đề đáng chú ý như: hoạt động phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tội phạm và tệ nạn ma túy; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập băng, nhóm dùng hung khí, vũ khí gây rối, đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn có chiều hướng gia tăng. Công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và công tác quản

lý về phòng cháy từng lúc, từng nơi còn sơ hở, bất cập, hạn chế; chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chưa thật sự vững chắc, vẫn còn xảy ra tình trạng thanh niên chống lệnh gọi khám, nhập ngũ.

2. Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

a) Kết quả đạt được

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định. UBND thành phố, UBND các xã, phường tiếp 1.482 lượt/1.881 người (*giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2020*), trong đó có 06 đoàn đông người. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư có tiên bộ, UBND thành phố tiếp nhận và xử lý 1.029/1.037 (*đạt 99,2%*), UBND các xã, phường tiếp nhận 949 đơn.

Qua phân loại và giải quyết, Chủ tịch UBND thành phố đã giải quyết được 106/109 vụ thuộc thẩm quyền (*đạt 97,2%*), hiện 03 vụ đang tiếp tục giải quyết; chủ tịch UBND các xã, phường giải quyết 04/04 vụ thuộc thẩm quyền (*đạt 100%*). Đã giải quyết xong 41 trường hợp khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi (*trong đó, 17 trường hợp rút đơn, 06 trường hợp lưu đơn*).

Đối với đơn thư tố cáo, Chủ tịch UBND thành phố đã giải quyết xong 22/25 vụ thuộc thẩm quyền (*đạt 88%*); Chủ tịch UBND các xã, phường giải quyết 06/06 vụ thuộc thẩm quyền (*đạt 100%*).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 264/286 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp (*đạt 92,3%*); các phòng, ban chuyên môn đã giải quyết 74/85 vụ phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền (*đạt 87,1%*); Chủ tịch UBND các xã, phường đã giải quyết 793/882 vụ thuộc thẩm quyền (*đạt 89,9%*).

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện 04 cuộc thanh tra tại 05 đơn vị và đã kiểm tra 59/106 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những sai sót.

b) Hạn chế và nguyên nhân

Việc xử lý đơn nhiều khi chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục; đôi khi còn lúng túng trong phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo, phản ánh, do vậy có một số đơn xử lý còn chậm, chưa chính xác. Công tác theo dõi kết quả xử lý, giải quyết sau tiếp công dân định kỳ ở một số đơn vị có lúc chưa kịp thời.

Công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, các cơ chế, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thấp. Việc tổ chức thực hiện các văn bản giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật còn chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa chặt chẽ.

3. Đối với công tác nội vụ, cải cách hành chính

a) Kết quả đạt được

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu theo quy định. Tiếp tục tổ chức sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống

chính trị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Thành lập và kiện toàn 52 Hội đồng, Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố. Hoàn thành công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 38 cá nhân liên quan đến công tác tuyển quân năm 2021; 03 cá nhân liên quan đến dự án khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà. Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường Quảng Phú. Tổ chức kiểm điểm 25 tập thể, 90 công chức có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến chậm trễ trong việc cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho người dân.

Cải cách hành chính được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả tốt, được tỉnh xếp loại đứng thứ ba (*tăng 04 bậc so với năm 2020*). Thực hiện tốt cơ chế một cửa trên các lĩnh vực theo quy định; trong năm tiếp nhận 8.210 hồ sơ (*tiếp nhận mới 7.183 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua 1.027 hồ sơ*), đã giải quyết 7.992 hồ sơ, đạt 97,3% và đang xử lý 218 hồ sơ. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Tôn tại, hạn chế

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có chuyên biến nhưng chưa thật sự mạnh mẽ; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, cá nhân có lúc chưa nghiêm, còn chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu sự quan tâm sâu sát, chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tốt.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Kết quả đạt được

Trong năm 2021, UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện 02 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị. Qua đó, đã kiến nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 với tổng kinh phí chi thường xuyên cắt giảm gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan Thanh tra của thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, lựa chọn nội dung thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từng bước đi vào nề nếp, tiết kiệm. Hành vi, mức độ sai phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được hạn chế.

b) Hạn chế và nguyên nhân

Tuy hàng năm UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng nhưng chủ yếu đề cập đến công tác phòng ngừa, chưa chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra. Nhiều cơ quan, đơn vị và xã, phường chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình.

Vai trò giám sát phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cán bộ, đảng viên, tổ chức hội đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng lãng phí trong quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, khai thác tài nguyên khoáng sản.

II. Đối với các báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

1. Công tác của Viện kiểm sát nhân dân

a) Kết quả đạt được

Công tác kiểm sát được tăng cường, chất lượng hiệu quả tiếp tục được nâng cao. Trong năm, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp: đã kiểm sát và giải quyết 200/216 tố giác, tin báo tội phạm; đã giải quyết 158 vụ/402 bị can (đạt 82,7% số vụ thụ lý), trong đó đề nghị truy tố 144 vụ/395 bị can, tạm đình chỉ 10 vụ/03 bị can, đình chỉ 04 vụ/04 bị can, hiện còn 33 vụ/133 bị can, không có án quá hạn luật định.

Đã triển khai thực hiện tốt việc thực hành quyền truy tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; đã giải quyết 148 vụ/401 bị can (đạt 98% so với số vụ), trong đó truy tố 141 vụ/361 bị can, đình chỉ 03 vụ/03 bị can, trả hồ sơ 04 vụ/37 bị can, hiện còn 03 vụ, 13 bị can, không có án quá hạn luật định, 100% vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đúng tội danh.

Tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự đã giải quyết được 132 vụ/338 bị can (đạt 67,7% so với số vụ). Trong đó, truy tố xét xử 110 vụ/154 bị cáo, đình chỉ 02 vụ/03 bị cáo, trả điều tra bổ sung 40 vụ/228 bị cáo.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành phạt tù được tăng cường; đã tiến hành kiểm sát thường kỳ tại Nhà tạm giữ 351 lần, kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 03 cuộc.

Kiểm sát thụ lý giải quyết các vụ, việc sơ thẩm, phúc thẩm dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,... kịp thời theo quy định của pháp luật. Kiểm sát thụ lý giải quyết 3,746 vụ việc thi hành án dân sự, án hành chính với số tiền hơn 1.754 tỷ đồng; trong đó số việc đã giải quyết là 1.434 việc, với số tiền hơn 560 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng ngành kiểm sát; việc thực hiện phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp được thực hiện tốt.

b) Hạn chế và nguyên nhân

Vẫn còn án hình sự bị huỷ có lỗi của Viện kiểm sát, còn xảy ra tình trạng án trả điều tra bổ sung, nhất là tỷ lệ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung còn cao

(7,8%). Tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp về chứng cứ, tội danh; quan điểm áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp có một số vụ án chưa thống nhất; năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của một số kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến số lượng án phải trả điều tra bổ sung trong năm chiếm tỷ lệ cao.

2. Công tác của Tòa án nhân dân

a) Kết quả đạt được

Việc thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và việc khác được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã thụ lý và xét xử, giải quyết 1.169/1.580 vụ, việc (đạt 73,9%), không có án quá hạn chuẩn bị xét xử. Đồng thời, thực hiện đăng 195 bản án các loại đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của ngành theo đúng tinh thần Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện hoà giải 475/857 vụ việc dân sự (đạt 55,4%), góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

b) Hạn chế và nguyên nhân

Hoạt động xét xử một số loại án đạt kết quả chưa cao, cụ thể: án dân sự đạt 55,2%, án kinh doanh, thương mại đạt 46,4%; vẫn còn án bị huỷ, sửa.

Một số Thẩm phán, thư ký còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp, còn lúng túng trong việc xử lý đối với những vụ án phức tạp.

3. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

a) Kết quả đạt được

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 trong năm 2021, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục đạt những kết quả đáng khích lệ, cụ thể đã thi hành án xong 1.456/2.077 việc có điều kiện thi hành (đạt 70,1%), với số tiền phải thu hơn 1.373 tỷ (đã thu hơn 451,8 tỷ, đạt 45% so với số tiền có điều kiện thi hành là hơn 1.000 tỷ đồng). Tổ chức thụ lý và thi hành 02 việc trong tổng số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tương ứng với số tiền phải thu hồi là hơn 17 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 2,8 tỷ đồng (đạt 16,5%).

b) Hạn chế và nguyên nhân

Trong năm 2021, việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố có chuyển biến, tuy nhiên số tiền thu hồi chỉ mới đạt 45% so với tổng số có điều kiện thi hành. Công tác tổ chức thi hành án vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục. Tình trạng khiếu kiện, yêu cầu kiến nghị của công dân vẫn còn phát sinh nhiều.

III. Kiến nghị, đề xuất

Ban Pháp chế HĐND thành phố thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp được UBND thành phố, các cơ quan tư pháp của Thành phố nêu trong các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Khóa XII, đồng thời, kiến nghị một số nội dung sau:

1. Kiến nghị UBND thành phố

a) Trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Tăng cường sự chỉ đạo công tác chủ động nắm tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chỉ đạo triển khai đồng

bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm chế gia tăng các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo công nghệ cao; tội phạm về ma túy, ngăn chặn các băng nhóm,... đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo về an ninh trật tự. Thực hiện hoàn thành việc cấp căn cước công dân theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC và quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương năm 2022, nhất là tập trung cho công tác tuyển quân năm 2022, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu tạo khí thế ngay từ đầu năm. Chú trọng quản lý, nắm chắc nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo. Bảo đảm công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội theo đúng quy định. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2022.

b) Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn. Chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân từ thành phố đến cơ sở. Kịp thời giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”, tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, phường. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo xử lý tố cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND thành phố.

- Kiến nghị tỉnh triển khai việc nhập đơn đã xử lý vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP, ngày 21/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri sau các buổi tiếp xúc cử tri.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về các cơ chế, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phù hợp thực tiễn, đạt hiệu quả cao, nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực này.

d) Trong công tác nội vụ, cải cách hành chính

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn các chức danh còn thiếu theo quy định.

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm sâu sát, gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân; nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

e) Trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất công, tài nguyên, khoáng sản, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện chính sách xã hội,...

- Tiếp tục thực hiện việc điều chuyển vị trí công tác đối với một số chức danh công chức ở xã, phường; hướng dẫn điều hành ngân sách cho các đơn vị, địa phương theo quy định.

2. Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố

- Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, hạn chế thấp nhất tình trạng để xảy ra sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Quan tâm, chú trọng hơn nữa trong công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, thi hành án dân sự, án hành chính. Cần khắc phục triệt để tình trạng trả hồ sơ đối với án hình sự.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổng hợp vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị, nhất là kiến nghị phòng ngừa để đảm bảo hoạt động của ngành thực hiện theo đúng quy định.

3. Kiến nghị Tòa án nhân dân thành phố

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, nhất là án dân sự, án kinh doanh thương mại; nâng cao tỷ lệ và chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài; bảo đảm phán quyết của Tòa án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.

- Khắc phục các sai sót, hạn chế để án bị hủy, sửa, án tuyên không rõ khó thi hành; quan tâm thực hiện công tác đối thoại, hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng pháp luật.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ Thẩm phán, thư ký để nâng cao hiệu quả công tác xét xử.

4. Kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 về cả số việc và số tiền thi hành án; đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, trọng điểm.

- Tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; tích cực, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính thi hành đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực nội chính và các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2021; Ban Pháp chế HĐND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu: BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Trương Thanh Bình